

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว	ประธานสภา อบต.	สุรศักดิ์ ร่อนแก้ว	
๒.	นายภิรมย์ หาญเพชร	รองประธานสภา อบต.	ภิรมย์ หาญเพชร	
๓.	นางทรงศรี บุญศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	ทรงศรี บุญศรี	
๔.	นายนรินทร์ โคกชู	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	นรินทร์ โคกชู	
๕.	นายนรากร แก้วมณี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	นรากร แก้วมณี	
๖.	นางสอน เสริฐศร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	สอน เสริฐศร	
๗.	นายบรรจง ช่างน้ำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	บรรจง ช่างน้ำ	
๘.	นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จรรยา เฉลิมเกียรติ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายณรงค์ ปลายน้อย	นายก อบต.	ณรงค์ ปลายน้อย	
๒.	นายประภาส ขาวสะอาด	รองนายก อบต.	ประภาส ขาวสะอาด	
๓.	นายสุพจน์ จันทเสน	รองนายก อบต.	สุพจน์ จันทเสน	
๔.	นางสาวสุภาวดี สมทรง	เลขานุการนายก อบต.	สุภาวดี สมทรง	
๕.	นายกฤษณะ โคมแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กฤษณะ โคมแก้ว	
๖.	นางสาวพีรศิมล ถี่ถ้วน	นักวิชาการพัสดุ	พีรศิมล ถี่ถ้วน	
๗.	นางสาววลีรัตน์ คงสงค์	นิติกร	วลีรัตน์ คงสงค์	
๘.	นางสาววิมล มาเที่ยง	นักพัฒนาชุมชน	วิมล มาเที่ยง	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์ เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุมจำนวน ๘ ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๘ ท่าน เป็นอันครบองค์ประชุม นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้กับที่ประชุมทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธาน

การก่อสร้างสะพานบริเวณถนนสายท่าหล่อ-หนองระเวง หมู่ที่ ๔ ตำบลกำเนิดนพคุณ ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างสะพานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว แต่ถนนบริเวณคอสะพานทั้งสองข้างชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ จึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณดำเนินการประสานงานสำนักงานทางหลวงชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน

ให้ที่ประชุมตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ที่ประชุม

ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณของสำนักปลัด เพื่อจัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง

ประธาน

เรียนเชิญ นางสาวลิรัตน์ คงสงค์ นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด

นิติกร

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณจะดำเนินการปรับปรุงระบบจ่ายประปาของอบต.และระบบการจ่ายน้ำสำหรับเติมรถบรรทุกน้ำให้มีความรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงต้องโอนของบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยขอโอนจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณที่ขอโอน

	<p>๙,๕๐๐ บาท นำมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน รายการปั้มน้ำหอยโข่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๙,๕๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)</p>
<p>ประธานที่ประชุม</p>	<p>สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ <u>๕.๒ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณของสำนักปลัด เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุม</u></p>
<p>ประธาน นิติกร</p>	<p>เรียนเชิญ นางสาวลลิตน์ คงสงค์ นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพุดได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้จำนวนโต๊ะประชุมมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเติม แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงขอโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อโต๊ะดังกล่าว โดยขอโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณที่ขอโอน ๒,๕๐๐ บาท เพื่อนำมาตั้งใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะประชุมเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๑ ตัว ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐(W) x ๖๐ (D) x ๗๕ (H) cm. - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p>
<p>ประธานที่ประชุม</p>	<p>สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ <u>๕.๓ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณของสำนักปลัด เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร</u></p>
<p>ประธาน นิติกร</p>	<p>เรียนเชิญ นางสาวลลิตน์ คงสงค์ นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพุด มีความประสงค์จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณโดยขอโอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณที่ขอโอน ๑๙,๕๐๐ บาท นำไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้</p>

	<p>สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๓ ตัว ตัวละ ๖,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p>
<p>ประธาน ที่ประชุม</p>	<p>สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ</p>
<p>ประธาน นักพัฒนาชุมชน</p>	<p><u>๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คน พิการ ราย นายวิชัย บุญศรี เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม</u></p> <p>เรียนเชิญนางสาววิมล มาเที่ยง นักพัฒนาชุมชน ชี้แจงรายละเอียด ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ได้รับการประสานจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อปรับ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ โดยการเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือตัดแปลงที่อยู่อาศัยบางส่วนหรือทั้งหมด โดยอาศัยการออกแบบ การซ่อมแซม การก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยี หรือวิธีการอื่นใดเพื่อขจัด อุปสรรคหรือจัดให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยได้โดยสะดวก และเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยและ สุขอนามัย และจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า มีบ้านพักอาศัยคนพิการ รายนายวิชัย บุญศรี บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวอาศัยอยู่ คนเดียวมีโรคประจำตัวสะเก็ดเงิน พุดไม่ชัดมีภาวะลิ้นแข็ง เป็นบุคคลที่อยู่ใน ในกลุ่มเป้าหมายการจัดทำแผนครัวเรือน ตามแนวทางบูรณาการการ ขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบางสะพาน มีผู้ดูแลเป็นที่ชายพัก อาศัยคนละหลัง ปัจจุบันพี่ชายประสบอุบัติเหตุรถล้ม ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สภาพที่พักอาศัยของนายวิชัย มีสภาพพื้นบ้านด้านในต่ำกว่าระดับพื้นดิน ด้านนอก ในช่วงที่ฝนตกน้ำจะพัดดินจากนอกบ้านไหลเข้าไปในตัวบ้าน จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม</p>
<p>ประธาน ส.อบต.ทรงศรี</p>	<p>สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม นายวิชัย บุญศรี เป็นประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านนาผักขวง เป็นผู้พิการ และมีสภาพความยากลำบากในการดำเนินชีวิต ตามที่นักพัฒนาชุมชนได้ นำเสนอให้กับที่ประชุมทราบ จึงเห็นด้วยที่จะเสนอให้มีการปรับปรุงสภาพที่ อยู่อาศัยให้กับผู้พิการรายดังกล่าว</p>
<p>ประธาน ที่ประชุม</p>	<p>สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ</p>

๕.๕ การพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างและปรับลดปริมาณ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย ๒/๖ (ซอย ๓) (ข้างที่ดินนายสมศักดิ์ บุญเกิด ถึงทางรถไฟ)

<p>ประธาน ผอ.กองช่าง</p>	<p>เรียนเชิญ นายกฤษณะ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง ซึ่งแจ้งรายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย ๒/๖ (ซอย ๓) (ข้างที่ดินนายสมศักดิ์ บุญเกิด ถึงทางรถไฟ) ปรากฏว่าหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้เนื่องจากสภาพพื้นที่มีการปลูกพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเจ้าของไม่อนุญาตให้ทำการรื้อถอน จึงจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาจ้างและปรับลดปริมาณงานจากเดิม “ถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย ๒/๖ (ซอย ๓) (ข้างที่ดินนายสมศักดิ์ บุญเกิด ถึงทางรถไฟ) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตารางเมตร” ขอแก้ไขเป็น “ถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย ๒/๖ (ซอย ๓) (ข้างที่ดินนายสมศักดิ์ บุญเกิด ถึงทางรถไฟ) กว้าง ๓.๘ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐ ตารางเมตร”</p>
<p>ประธาน ส.อบต.ทรงศรี</p>	<p>สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม</p> <p>ขอสอบถามก่อนที่จะดำเนินการและบรรจุโครงการทางกองช่างได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการในพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านนาผักขวง แต่ทางสมาชิกสภา อบต.ไม่เคยได้รับการประสานงานให้ร่วมลงพื้นที่ในการสำรวจ จึงขอฝากกองช่างหากจะดำเนินการบรรจุโครงการใดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือในข้อบัญญัติงบประมาณขอให้แจ้งสมาชิกสภา อบต.ในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ด้วย</p>
<p>ผอ.กองช่าง</p>	<p>โครงการนี้ก่อนที่จะดำเนินการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและในข้อบัญญัติงบประมาณ กองช่างได้มีการสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีการเว้นพื้นที่ให้เป็นที่ดินสาธารณะโดยมีการตกลงกันด้วยวาจา ต่อมาเมื่อเข้าดำเนินการพบว่าเจ้าของที่ดินทั้งสองฝั่งได้ปลูกพืชผลทางการเกษตรคือ ยางพารา ซึ่งเจ้าของยังสามารถเก็บผลผลิตได้อีกประมาณ ๓๐ ปี จึงไม่ยอมให้รื้อถอน</p>
<p>ประธาน</p>	<p>ขอเสนอแนะให้มีการจัดทำหนังสืออุทิสหรือยกที่ดินเป็นสาธารณะไว้เป็นหลักฐาน การตกลงกันโดยวาจาเมื่อที่ดินมีการเปลี่ยนเจ้าของหรือเมื่อระยะเวลาผ่านไปมีผลผลิตเกิดขึ้นเจ้าของที่ดินก็จะไม่ยอมยกที่ดินในตามที่ได้ตกลงกันไว้ ดังนั้นในวันที่ลงสำรวจพื้นที่ควรจะทำหนังสือเป็นเอกสารถูกต้อง และในการลงพื้นที่ควรแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.ในพื้นที่ร่วมสำรวจด้วย ในกรณีที่เกิดปัญหาเจ้าของพื้นที่ไม่ยอมให้ดำเนินการทางสมาชิกสภา อบต.จะได้ช่วยเจรจาได้เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเช่นนี้อีก สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป จึงขอสอบถามความคิดเห็นจากสภา อบต.ท่านอื่นๆและขอมติจากที่ประชุม</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ</p>

ประธาน ผอ.กองช่าง	<p><u>๕.๖ การพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างและปรับลดปริมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๗ (ต่อจากหน้าบ้านนายสนั่น ประสาทพงศ์พิชิต ถึง ที่ดินนายช้อย ไร่หินถ่วง)</u></p> <p>เรียนเชิญ นายกฤษณะ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๗ (ต่อจากหน้าบ้านนายสนั่น ประสาทพงศ์พิชิต ถึง ที่ดินนายช้อย ไร่หินถ่วง) ปรากฏว่าหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้รื้อถอนพืชผลทางการเกษตร จึงจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาจ้างและปรับลดปริมาณงานจากเดิม “ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๗ (ต่อจากหน้าบ้านนายสนั่น ประสาทพงศ์พิชิต ถึง ที่ดินนายช้อย ไร่หินถ่วง) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร” ขอแก้ไขเป็น “ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๗ (ต่อจากหน้าบ้านนายสนั่น ประสาทพงศ์พิชิต ถึง ที่ดินนายช้อย ไร่หินถ่วง) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร”</p>
ประธาน ที่ประชุม <u>ระเบียบวาระที่ ๖</u>	<p>สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม</p> <p>มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ</p> <p>เรื่องอื่นๆ</p>
ประธาน รองนายก อบต.	<p>- โครงการจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย</p> <p>เรียนเชิญ นายสุพจน์ จันทเสน รองนายก อบต.กำเนิดนพคุณ ชี้แจงรายละเอียด</p> <p>ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ให้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน มีเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณจะต้องดำเนินการคือการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องการขุดลอกคลองและปล่อยพันธุ์ปลา สำหรับสถานที่ดำเนินโครงการคาดว่าจะดำเนินการในพื้นที่คลองวังตะเคียน หมู่ที่ ๓ บ้านปอแดง ขอแจ้งสถานที่ดำเนินโครงการจะดำเนินการขุดลอกคลองวังตะเคียน หมู่ที่ ๓ บ้านปอแดง และปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว ในคลองวังตะเคียนด้านทิศใต้ คาดว่าจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ คน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณจะต้องมีการปรับปรุงภูมิริมถนนที่จะไปยังสถานที่จัดกิจกรรม จัดสถานที่จอดรถและเวที ซึ่งจะดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน</p>
ที่ประชุม	รับทราบ

ประธาน	สอบถามที่ประชุมมีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือในประเด็นใดอีกหรือไม่ หรือท่านใดมีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่จะแจ้งให้ทาง คณะผู้บริหารดำเนินการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร
ส.อบต.ทรงศรี	ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลกำเนิดนพคุณ ทำให้หมู่ที่ ๒ บ้านนาผักขวง มีถนนลูกรังถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อจึงขอให้ดำเนินการซ่อมแซม ดังนี้ ถนนสาย ๒/๑๔ , สาย ๒/๓ แยก ๒ ซอย ๒ ถนนสายบ้านผู้ช่วยสรวิทย์ พิมสอ และท่อระบายน้ำในถนนสาย ๒/๑๑ หน้าบ้านนายสุรศักดิ์ บุญเกิด – บ้านนายประสิทธิ์ อ้นทอง ท่อมีขนาดเล็กน้ำระบายไม่ทันทำให้น้ำกัดเซาะท่อระบายน้ำหลุดจากถนน ปัญหาที่จะขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณดำเนินการแก้ไขอีกหนึ่งเรื่องคือปัญหากระแสไฟฟ้าตกทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนชำรุดเสียหาย จึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณช่วยทำหนังสือแจ้งประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพานให้ดำเนินการขยายหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณถนนท่าหล่อ-หนองระเวง จากบ้านนายประจักษ์ มณีรัตน์ และขยายหม้อแปลงไฟฟ้าสาย ๒/๓ ซอยประปาห้วยน้ำโจน
ส.อบต.นรินทร์	ตามที่ได้เกิดฝนตกทำให้มีต้นมะพร้าวล้มทับบ้านของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ได้รับความเสียหายบางส่วน ขอขอบคุณท่านนายกที่มอบหมายให้พนักงาน อบต.ดำเนินการตัดต้นมะพร้าวและซ่อมแซมหลังคาบ้าน ปัญหาอีกหนึ่งเรื่องคือไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะซึ่งดับหลายจุด หลังจากฝนหยุดตกจะดำเนินการสำรวจและแจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณซ่อมแซมต่อไป
ส.อบต.ภิรมย์	พื้นที่หมู่ที่ ๔ ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านของประชาชนที่อยู่บริเวณถนนสาย ๔/๑ เนื่องจากการก่อสร้างถนนทางผู้รับจ้างทำท่อระบายน้ำชำรุดทำให้มีดินและหินลงไปอุดในท่อระบายน้ำ
ส.อบต.นรากร	ขอเสนอแนะให้มีการปรับปรุง แก้ไข ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากแผนฉบับที่ใช้อยู่ข้อมูลกับสภาพความเป็นจริงหน้างานไม่ถูกต้องตรงกัน ทำให้การดำเนินโครงการต่างๆเกิดอุปสรรคปัญหา ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส.อบต.สอน	จากที่ได้เกิดฝนตกหนักทำให้ฝายน้ำล้นชำรุดเสียหาย เนื่องจากน้ำกัดเซาะดินคอฝายบริเวณถนนสาย ๗/๑๒ และแจ้งปัญหาถนนชำรุดจำนวน ๒ สาย คือ ถนนสาย ๗/๖ และสาย ๗/๘
ส.อบต.บรรจง	แจ้งถนนชำรุดเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อสาย ๘/๑๒, สาย ๘/๑ และสาย ๘/๑๑
ประธาน	สำหรับหมู่ที่ ๕ ประชาชนหมู่ที่ ๕ บ้านห้วยทรายขาวขอขอบคุณท่านนายก และคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.และจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยกันจัดทำอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-๑๙ ซึ่งถูกกักตัว
นายก อบต.	ตามที่สมาชิกสภา อบต.แต่ละหมู่เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มานั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณจะดำเนินการ

ปลัด อบต.

ซ่อมแซมโดยใช้จ่ายงบประมาณจากส่วนไหน อย่างไร ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินदनพคุณ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่ เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งการดำเนินการซ่อมแซมไม่ต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถดำเนินการได้โดยใช้งบประมาณของกองช่างในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถ้าหากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอสามารถขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายหรืองบประมาณโครงการที่คาดว่าจะไม่ได้ดำเนินการมาตั้งจ่ายเพิ่มเติมได้ หากงบประมาณของกองช่างมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะโอนได้อีกแล้ว สามารถขอโอนงบประมาณจากกองอื่นได้ โดยกองช่างจะต้องทำรายการประมาณการค่าใช้จ่ายว่าจะขอโอนรายการใดบ้าง จำนวนเท่าใด รายละเอียดเหมือนกับที่สำนักปลัดขอโอนในวันนี้ เจ้าหน้าที่งบประมาณไม่สามารถโอนเงินยอดล่าช้ามากองไว้ได้จะต้องมียอดประมาณการแต่ละโครงการว่าขาดแคลนงบประมาณเท่าใด ก็จะโอนตามยอดงบประมาณที่ขาดเพื่อมาตั้งจ่ายให้เพียงพอเท่านั้น

ประธาน

ขอขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินदनพคุณที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ท่านใดมีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือในประเด็นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม และขอนัดประชุมครั้งต่อไปในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ) จรรยา เฉลิมเกียรติ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางจรรยา เฉลิมเกียรติ)
เลขานุการสภา อบต.

(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ ร่อนแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว)
ประธานสภา อบต.กำเนินदनพคุณ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินदनพคุณ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินदनพคุณเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) สอน เสริฐศร
(นางสอน เสริฐศร)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ทรงศรี บุญศรี
(นางทรงศรี บุญศรี)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นรากร แก้วมณี
(นายนรากร แก้วมณี)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ สมัยสามัญ...สมัยที่ ๒... ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕.....

(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ ร่อนแก้ว

(นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ